
สรุปข่าวประจ าวันที ่5 มกราคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- แจ้งจับรุกป่าสงวนฯบางละมุง (มติชน 5 ม.ค.2567 หน้า 12) 

สื่อออนไลน ์

- นิติพล ช่าแหละ กรมโลกร้อน ตั้งตัวช้ีวัดต่่าจนไร้ประโยชน์ ชงเพิ่มงบพิทักษ์ป่า  
(ข่าวสด 4 ม.ค.2567) https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8038255   

- 'นิติพล' แนะเพิ่มงบ 'พิทักษ์ป่า' ช่าแหละ 'กรมโลกร้อน' ตั้งใหม่ แต่วางตัวชี้วัดต่่าจนไร้ประโยชน ์ 
(ผู้จัดการออนไลน ์4 ม.ค.2567) https://mgronline.com/politics/detail/9670000000840  

- 'สส.ก้าวไกล' ซดังบประมาณ 'สิ่งแวดล้อม' ตั้ง 'กรมโลกร้อน' ไร้ประโยชน ์
(คมชัดลึก ออนไลน ์4 ม.ค.2567) https://www.komchadluek.net/news/politics/566604   

- ส.ส.ก้าวไกล เหน็บงบฯ 67 ไม่ตอบโจทย์แก้ pm 2.5 ทางออกเดียวต้องจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ธรรมชาต ิ
เบาบางลง (ผู้จัดการออนไลน ์4 ม.ค.2567) 
https://mgronline.com/politics/detail/9670000000882   

- “สส. ภาคภูม“ิฝาก กระทรวงทรัพยากรฯ/มหาดไทย หาทางแก้ปัญหาลดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่
ป่าสุดล่าช้า (บ้านเมือง 4 ม.ค.2567) https://www.banmuang.co.th/news/politic/362481  

- “ภัณฑิล” ซัด คนไร้บ้านกว่า 5 ล้านคน แตน่ายกฯ ที่มาจากวงการอสังหาฯ ไม่พูดถึง  
(ไทยรัฐ 4 ม.ค.2567) https://www.thairath.co.th/news/politic/2752734  

- ป.ป.ช.นราฯลงพื้นที่สอบท่อนซุงนับร้อยพัดตามกระแสน้่า เบื้องต้นไม่พบเอี่ยวขบวนการลอบตัดไม ้(ส่านัก
ข่าวอิศรา 4 ม.ค.2567)  
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/125238-isranews-Nraaa.html  

- จ.ชลบุรี นายทนุ-ชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนเกือบ 100 ไร ่ข่าวเช้า วันที่ 4 มกราคม 2567  
(NBT 2HD คลิป 4 ม.ค.2567) https://www.youtube.com/watch?v=iUnfC96xcHI  
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นิติพล ช่ำแหละ กรมโลกร้อน ตั้งตัวชี้วัดต่่ำจนไร้ประโยชน์ ชงเพิ่มงบพิทักษ์ป่ำ 

 
“นิติพล” แนะ เพิ่มงบ ‘พิทักษ์ป่า’ ช าแหละ ‘กรมโลกร้อน’ ตั้งใหม่ แต่วางตัวชี้วัดต่ าจนไร้ประโยชน์ ลั่น ก้าวไกล 
สัญญาจะตรวจสอบงบทุกบาททุกสตางค์ 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2567 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.
บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ว่า ทั่วโลกทราบดีว่าประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือโลก
ร้อนเป็นเรื่องส าคัญ แต่รัฐบาลไหนจรงิจังในเรื่องน้ีจริง 

ตัวชี้วัดหนึ่งคืองบประมาณ แต่แผนงานในร่างงบประมาณฉบับนี้ แทบไม่ต่างจากสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อดีตนายกฯ เลย เช่น ให้งบกรมอุตุนิยมวิทยาไปซื้อเครื่องมือวัดลมเฉือนติดให้สนามบิน และอุปกรณ์ทางการ
บินเป็นพันล้าน อีกส่วนคือ งบอบรมสร้างเครือข่าย หรือสร้างแพลตฟอร์มเก็บข้อมูล ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างไร 

เรื่องที่น่าประทับใจในปีนี้ คือ ในที่สุดประเทศไทยก็มีหน่วยงานระดับกรมที่ดูแลเรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะ ชื่อว่า 
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกง่ายๆ ว่า “กรมโลกร้อน” โดยเปลี่ยนชื่อมาจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ แต่เริ่มตั้งงบประมาณปีแรกในรัฐบาลเศรษฐา 

ซึ่งเมื่อไปดูตัวชี้วัด กรมตั้งเป้าไว้ว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก กรณีปกติ 4% หากเราดูสถิติในปีก่อนหน้านี้ 
ไทยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรณีปกติ ได้ปีละ 15% อยู่แล้ว ด้วยวิธีแบบเดิมๆ ดังนั้น การตั้งเป้าลดลง 
4% ต่อให้ท่านไม่ท าอะไรเลยก็ได้ผลงานแล้ว 

 



เมื่อเป็นแบบนี้ งบมันเลยไปโผล่ที่งบอบรมสัมมนาสูงถึง 170 ล้านบาท และเอาไปท าโครงการแบบกรมเดิม เหมือน
ก๊อปวางมา ที่ท าแบบนี้ได้ก็เพราะตัวชี้วัดต่ ามากจนแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ไม่ต้องท าอะไรเลย 

นายนิติพล กล่าวต่อว่า ในส่วนงบพิทักษ์ป่า ทั้งที่เป็นผู้เสี่ยงภัยอยู่หน้างาน อันตรายต่อชีวิตทุกนาที ต้องดูแลเขาให้
ดี จึงอยากเสนอให้เพิ่มเงินและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่ใช่เสี่ยงแล้วยังต้องลุ้นว่าจะได้รับการต่อ
สัญญาหรือไม่ และทุกวันนี้เขาได้เงินเดือนแค่ 9,000-10,000 ต้นๆ เท่านั้น 

ที่ส าคัญพอคณะกรรมาธิการงบฯ ขอตัดงบประมาณของกรมป่าไม้ แทนที่จะไปตัดงบประมาณปลูกป่า เพาะกล้าไม้ 
ซึ่งใช้กันปีละเป็นพันล้านบาท แต่ไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น เอาไปปลูกต้นสีเสียดแก่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเพราะมี
หนามเต็มไปหมด สัตว์กินก็ไม่ได้และช้างป่ากลับเข้าป่าก็ไม่ได้ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับช้างป่าตะวันออก 

แต่พอให้ตัดงบกลับไปตัดของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เหมือนในปี 2565 แล้วไปโยนบาปให้กรรมาธิการและสภาฯ ว่า
รังแกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่เห็นใจคนท างาน ทั้งที่จริงๆ แล้ว กรมฯ คือผู้เลือกตัดเงินเขาเอง และเมื่อขอ
งบประมาณซื้อรถยนต์ก็ต้องให้เงินเติมน้ ามันด้วย ปีนี้ท างบมาแบบงงมาก ซื้อรถให้ แต่ไม่มีเงินค่าน้ ามันให้ แล้วเขา
จะเอารถไปใช้งานได้อย่างไร 

“การท างบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องส าคัญ ท่านบอกวิกฤตโลกร้อน แต่ท าไมท างบแบบนี้ ปัญหานี้
ไม่ใช่แค่ท าโครงการมา แต่ไม่มีแผนให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง ขอให้รัฐบาลตั้งใจท างบมาใหม่ เพราะถ้ายังจัดงบ
แบบนี้เจอกันในการอภิปรายไม้ไว้วางใจแน่ และผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่า พรรคก้าวไกลทุกคนจะตรวจสอบ
งบประมาณทุกบาทในชั้นกรรมาธิการอย่างเข้มงวดแน่นอน” นายนิติพล กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'นิติพล' แนะเพิ่มงบ 'พิทักษ์ป่ำ' ช่ำแหละ 'กรมโลกร้อน' ตั้งใหม่ แต่วำงตัวชี้วัดต่่ำจนไร้ประโยชน์ 

 
วันนี้(4 ม.ค.)นายนิติพล ผิวเหมาะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2567 ในประเด็นสิ่งแวดล้อมว่า ทั่วโลกทราบดีว่าประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือโลก
ร้อนเป็นเรื่องส าคัญ แต่รัฐบาลไหนจริงจังในเรื่องนี้จริง ตัวชี้วัดหนึ่งก็คืองบประมาณ ทว่า แผนงานในร่าง
งบประมาณฉบับนี้ แทบไม่ต่างจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์เลย เช่น ให้งบกรมอุตุนิยมวิทยาไปซื้อเครื่องมือวัดลมเฉือน
ติดให้สนามบิน และอุปกรณ์ทางการบินเป็นพันล้าน อีกส่วนคือ งบอบรมสร้างเครือข่าย หรือสร้างแพลตฟอร์มเก็บ
ข้อมูล ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างไร 

"เรื่องที่น่าประทับใจในปีนี้คือ ในที่สุดประเทศไทยก็มีหน่วยงานระดับกรมที่ดูแลเรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะ ชื่อว่า 
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกง่าย ๆ ว่า "กรมโลกร้อน“เปลี่ยนชื่อมาจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ แต่เริ่มตั้งงบประมาณปีแรกในรัฐบาลเศรษฐา ซึ่งเมื่อไปดูตัว
ชี้ กรมตั้งเป้าไว้ว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 'กรณีปกติ' 4% ขณะที่หากเราดูสถิติในปีก่อนหน้านี้ ไทยลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรณีปกติ ได้ปีละ 15% อยู่แล้ว ด้วยวิธีแบบเดิม ๆ ดังนั้น การตั้งเป้าลดลง 4% 
ต่อให้ท่านไม่ท าอะไรเลยก็ได้ผลงานแล้ว เมื่อเป็นแบบนี้ งบมันเลยไปโผล่ที่งบอบรมสัมมนาสูงถึง 170 ล้านบาท 
และเอาไปท าโครงการแบบกรมเดิม เหมือนก็อปวางมา ที่ท าแบบนี้ได้ก็เพราะตัวชี้วัดต่ ามากจนแทบไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องท าอะไรเลย"นายนิติพล กล่าว 

นายนิติพล ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นส าคัญคือ งบพิทักษ์ป่า ทั้งที่เป็นผู้เสี่ยงภัยอยู่หน้างาน อันตรายต่อชีวิตทุก
นาที ต้องดูแลเขาให้ดี จึงอยากเสนอให้เพิ่มเงินและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่ใช่เสี่ยงแล้วยังต้องลุ้นว่า
จะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ และทุกวันนี้เขาได้เงินเดือนแค่ 9,000 – 10,000 ต้น ๆ เท่านั้น ที่ส าคัญคือ พอ
กรรมาธิการงบฯ ขอตัดงบประมาณของกรมป่าไม้ แทนที่จะไปตัดงบประมาณปลูกป่า เพาะกล้าไม้ ซึ่งใช้กันปีละ
เป็นพันล้านแต่ไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น เอาไปปลูกต้นสีเสียดแก่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเพราะมีหนามเต็มไปหมด 
สัตว์กินก็ไม่ได้และช้างป่ากลับเข้าป่าก็ไม่ได้ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับช้างป่าตะวันออก แต่พอให้ตัดงบกลับไปตัดของ



เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เหมือนในปี 2565 แล้วไปโยนบาปให้กรรมาธิการและสภาว่ารังแกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่เห็น
ใจคนท างาน ทั้งที่จริง ๆ แล้ว กรมฯ คือผู้เลือกตัดเงินเขาเอง และอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อของบประมาณซื้อรถยนต์ก็ต้อง
ให้เงินเติมน้ ามันด้วย ปีนี้ท างบมาแบบงงมาก ซื้อรถให้ แต่ไม่มีเงินค่าน้ ามันให้ แล้วเขาจะเอารถไปใช้งานได้อย่างไร 

"การท างบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องส าคัญ ท่านบอกวิกฤติโลกร้อน แต่ท าไมท างบแบบนี้ ปัญหานี้
ไม่ใช่แค่ท าโครงการมา แต่ไม่มีแผนให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง ขอให้รัฐบาลตั้ งใจท างบมาใหม่ เพราะถ้ายังจัดงบ
แบบนี้เจอกันในการอภิปรายไม้ไว้วางใจแน่ และผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าพรรคก้าวไกลทุกคนจะตรวจสอบ
งบประมาณทุกบาทในชั้นกรรมาธิการอย่างเข้มงวดแน่นอน" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'สส.ก้ำวไกล' ซัดงบประมำณ 'สิ่งแวดล้อม' ตั้ง 'กรมโลกร้อน' ไร้ประโยชน ์

 

'สส.กา้วไกล' อภิปรายงบประมาณปี 67 ตั้ง 'กรมโลกร้อน' แตต่ัวชี้วัดต ่า ไร้ประโยชน์ แนะตัดงบปลูกป่า  
แต่เพิ มเงินเดอืนผู้พิทักษ์ป่า 

นายนิติพล ผิวเหมาะ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
ในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการท างานของกรมโลกร้อนที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ และใช้งบประมาณปี
แรกในรัฐบาลเศรษฐา ว่า ทั่วโลกทราบดีประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้ อนเป็นเรื่อง
ส าคัญ แต่รัฐบาลไหนจริงจังในเรื่องนี้ 

ตัวชี้วัดหนึ่งก็คืองบประมาณ ทว่า แผนงานในร่างงบประมาณฉบับนี้ แทบไม่ต่างจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์เลย เช่น 
ให้งบกรมอุตุนิยมวิทยาไปซื้อเครื่องมือวัดลมเฉือนติดให้สนามบิน และอุปกรณ์ทางการบินเป็นพันล้าน อีกส่วนคือ 
งบอบรมสร้างเครือข่าย หรือสร้างแพลตฟอร์มเก็บข้อมูล ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างไร 

นายนิติพล ระบุต่อว่า เรื่องที่น่าประทับใจในปีนี้คือ ในที่สุดประเทศไทยก็มีหน่วยงานระดับกรมที่ดูแลเรื่องโลกร้อน
โดยเฉพาะ ชื่อว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกง่าย ๆ ว่า "กรมโลกร้อน" เปลี่ยน
ชื่อมาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ แต่เริ่มตั้งงบประมาณปีแรกในรัฐบาลเศรษฐา 
ซึ่งเมื่อไปดูตัวชี้ กรมตั้งเป้าไว้ว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก กรณีปกติ 4% ขณะที่หากเราดูสถิติ ในปีก่อน
หน้านี้ ไทยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรณีปกติ ได้ปีละ 15% อยู่แล้ว ด้วยวิธีแบบเดิม ๆ  

ดังนั้นการตั้งเป้าลดลง 4% ต่อให้ไม่ท าอะไรเลยก็ได้ผลงานแล้ว เมื่อเป็นแบบนี้ งบมันเลยไปโผล่ที่งบอบรมสัมมนา
สูงถึง 170 ล้านบาท และเอาไปท าโครงการแบบกรมเดิม เหมือนก็อปวางมา ที่ท าแบบนี้ได้ก็เพราะตัวชี้วัดต่ ามาก
จนแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ต้องท าอะไรเลย 

 



นอกจากนี้นายนิติพล ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นส าคัญคือ งบพิทักษ์ป่า ทั้งที่เป็นผู้เสี่ยงภัยอยู่หน้างาน อันตราย
ต่อชีวิตทุกนาที ต้องดูแลเขาให้ดี จึงอยากเสนอให้เพิ่มเงินและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่ใช่เสี่ยงแล้วยัง
ต้องลุ้นว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่ และทุกวันนี้เขาได้เงินเดือนแค่ 9,000 – 10,000 ต้น ๆ เท่านั้น 

ที่ส าคัญคือ พอกรรมาธิการงบฯ ขอตัดงบประมาณของกรมป่าไม้ แทนที่จะไปตัดงบประมาณปลูกป่า เพาะกล้าไม้ 
ซึ่งใช้กันปีละเป็นพันล้านแต่ไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น เอาไปปลูกต้นสีเสียดแก่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเพราะมีหนาม
เต็มไปหมด สัตว์กินก็ไม่ได้และช้างป่ากลับเข้าป่าก็ไม่ได้ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับช้างป่าตะวันออก แต่พอให้ตัดงบ
กลับไปตัดของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เหมือนในปี 2565 แล้วไปโยนบาปให้กรรมาธิการและสภาว่ารังแกเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า ไม่เห็นใจคนท างาน ทั้งที่จริง ๆ แล้ว กรมฯ คือผู้ เลือกตัดเงินเขาเอง และอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อขอ
งบประมาณซื้อรถยนต์ก็ต้องให้เงินเติมน้ ามันด้วย ปีนี้ท างบมาแบบงงมาก ซื้อรถให้ แต่ไม่มีเงินค่าน้ ามันให้ แล้วเขา
จะเอารถไปใช้งานได้อย่างไร 

"การท างบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องส าคัญ ท่านบอกวิกฤติโลกร้อน แต่ท าไมท างบแบบนี้ ปัญหานี้
ไม่ใช่แค่ท าโครงการมา แต่ไม่มีแผนให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง ขอให้รัฐบาลตั้งใจท างบมาใหม่ เพราะถ้ายังจัดงบ
แบบนี้เจอกันในการอภิปรายไม้ไว้วางใจแน่ และผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าพรรคก้าวไกลทุกคนจะตรวจสอบ
งบประมาณทุกบาทในชั้นกรรมาธิการอย่างเข้มงวดแน่นอน" นายนิติพล กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส.ส.ก้ำวไกล เหน็บงบฯ 67 ไม่ตอบโจทย์แก้ pm 2.5 ทำงออกเดียวต้องจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ให้ธรรมชำติเบำบำงลง 

 
“ส.ส.ก้าวไกล” ผิดหวัง รัฐบาลยกเรื่องฝุ่น pm 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ แต่จัดงบประมาณไม่สะท้อนการแก้ปัญหา 
ถ้าแบบนี้มีทางออกเดียว คือ ต้องจุดธูป 16 ดอก ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ธรรมชาติเบาบางลงไปเอง และอ้อนวอน
นายทุนหยุดน าเข้าสินค้าที่มาจากการเผา 

วันนี้ (4 ม.ค.) นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล กล่าวระหว่างอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2567 ถึงงบเกี่ยวกับการจัดการฝุ่น PM 2.5 ว่า รัฐบาลยกประเด็นฝุ่น PM 2.5 ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ตนมองว่า น่าผิดหวังมาก ที่การจัดงบประมาณไม่ได้สะท้อนถึงปัญหา และไม่ได้ท าให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่
จะแก้ไขปัญหานี้จากรัฐบาล ตนเปรียบเทียบการแก้ปัญหานี้ เหมือนการสร้างตึก 5 ชั้น การจะสร้างฐานรากขึ้นอยู่
กับฝ่ายสภาได้ แต่หากจะสร้างช้ันที่ 1-5 ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายรัฐบาลด้วย 

ชั้นที่ 1 เป็นชั้นสาธารณสุข ซึ่งชั้นนี้น่าผิดหวังมากที่งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทั้งเล่ม มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับฝุ่น PM 2.5 มาแค่ผิวเผิน ยุทธศาสตร์แผนจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 298 ล้านบาท ในจ านวนนี้ 292 ล้าน
บาท เป็นการยกระดับโรงพยาบาล Green& Clean ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 ส่วนอีก 6.2 ล้านบาท ไปอยู่
ที่กรมอนามัยที่มีโครงการลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เทียบเท่าโครงการเครื่องวัดระดับค่า PM 2.5 เครื่องเดียว
แค่นั้นเอง 

นายภัทรพงษ์ ตั้งค าถามว่า ประชาชนได้อะไรจากตัวชี้วัดแบบนี้ กลับวิกฤตที่กระทบสุขภาพและพรากคนที่เรารัก
ไป ท่านจัดงบได้แค่นี้หรือ พร้อมเปรียบเทียบสถิติการเป็นมะเร็งปอดที่คนภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยการป่วยและเสียชีวิต
สูงกว่าภาคอื่น ทางที่สูบบุหรี่น้อยกว่าพื้นที่อื่น 10% ปัญหานี้ไม่ได้กระทบกับภาคเหนือแล้ว ทราบหรือไม่ว่าตัวเลข
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั้งประเทศในปี 2566 อยู่ที่ 6.82 ล้านคน 

 



นายภัทรพงษ์ กล่าวต่อว่า งบฯ 67 ไม่มีการท าห้องปลอดฝุ่น ที่ผ่านมาใช้งบจากส่วนอื่น ปัจจุบันมีห้องปลอดฝุ่นอยู่ 
1,178 แห่ง ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีแค่ 4 ห้อง และกระจุกตัวอยู่ในเมืองทั้งหมด พร้อมเสนอให้หน่วยงานท้องถิ่น
จัดท ากันเองจะดีกว่า อีกส่วนหนึ่งที่ควรจะมีงบประมาณแต่ไม่เห็นคืองบเฝ้าระวังสุขภาพและโรคที่เกิดขึ้นจาก PM 
2.5 ในพื้นที่ที่ประสบภัยรุนแรง ทั้งที่รัฐบาลมีโครงการแบบนี้ในพื้นที่ EEC 

นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า เป็นงบกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีงบเครื่องฟอกอากาศให้กับ โรงเรียนในสังกัดกระทรวง
แม้แต่นิดเดียว น่าอายมากแม้แต่โรงเรียนก็ไม่สามารถเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราได้ 

ในชั้นที่ 2 เป็นไฟเกษตร ซึ่งตนตั้งความหวังไว้สูงมาก เพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น
อดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างเป็นระบบ รัฐบาลตั้งเป้าลดการเผา 50% แต่ตั้งงบ
ให้เพียง 10% เท่านั้น การด าเนินการโครงการต่างๆไม่ต่างอะไรกับปี 2566 ตนขอเสนอแนะว่าต้องตั้งงบให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

“ท่านพูดว่าจะลดการเผา 100,000 ไร่ แต่ตั้งงบประมาณมาแค่ 20,000 ไร่ ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า ”  
นายภัทรพงษ์ กล่าว 

ในชั้นที่ 3 เป็นเรื่องไฟป่า เราเห็นงบประมาณส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งที่เรามีความรู้ 
มีข้อมูล เห็นหมดว่าพฤติกรรมไฟป่าเป็นอย่างไร แต่กลับไม่มีแผนการที่จริงจัง สิ่งที่ต้องกังวลมากที่สุดคือ
งบประมาณอุปกรณ์การดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่ การจัดซื้อโดรนตรวจจับความร้อน การท าจุดเฝ้าระวังไฟป่า ใน
อุทยาน ก็ยังไม่ชัดเจน สิ่งที่ตนผิดหวังมากที่สุดคืองบยังกระตุกไปที่ส่วนกลาง ไม่ได้กระจายไปส่วนที่รู้ปัญหาดีที่สุด
อย่างท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นของบไป 1,709 ล้านบาท แต่รัฐบาลกลับให้งบมาแค่ 50 ล้านบาท 

“เราทราบอยู่แล้วว่าท้องถิ่นที่จัดการไฟป่าในงบประมาณน้อยขนาดไหน ท่านนายกรัฐมนตรีจะปล่อยให้
นักการเมืองท้องถิ่นต้องควักกระเป๋าตัวเอง จัดท าทอดผ้าป่า ขายบัตรร าวง เอาเงินมาดับไฟป่าให้พวกเราหรือ … ก่ี
ปีต่อกี่ปีมาแล้ว เราเห็นปัญหาเดิมๆ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานมีไม่เพียงพอต่อการดับไฟป่าอยู่แล้ว 
แล้วเขาไม่สามารถดับไฟได้เร็วเท่ากับคนในพื้นที่” นายภัารพงษ์ กล่าว 

ชั้นที่ 4 เป็นการพยากรณ์และการแจ้งเตือน การที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นย าต้องมีเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ตนมี
ความกังวลอย่างยิ่งว่างบที่ใช้ไปจะไม่มีประสิทธิภาพ ในส่วนการแจ้งเตือน ตนขอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ กสทช. จัดท าในส่วนนี้ พร้อมฝากกระทรวงมหาดไทยไปยังกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ค่า PM 2.5 มากเท่าไหร่ก็ไม่แจ้งเตือน สะท้อนว่าต่อให้มีเครื่องมือดีขนาดไหน หากบริหาร
จัดการไม่ดีก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

ในชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้าย เป็นศูนย์บัญชาการ ในการจัดการฝุ่นพิษข้ามพรมแดน มีงบในการลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 797.54 ล้านบาท แต่ไม่มีรายละเอียด ตนขอ
ถามกระทรวงการต่างประเทศว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องกับฝุ่นพิษข้ามพรมแดนหรือไม่ 

 



นายภัทรพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลจะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง หากจัดงบประมาณแบบนี้ เรามี
ทางออกเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือต้องจุดธูป 16 ดอก ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้ธรรมชาติเบาบางลงไปเอง ธูป
เทียนเท่านั้น ถ้าธรรมชาติปรานี ประชาชนก็พ้นภัย แล้วต้องไปสวดมนต์อ้อนวอน ขอให้นายทุนเลิกน าเข้าสินค้า
ที่มาจากการเผาอีก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่มาถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้า
เกษตรให้กับประเทศไทยเลย ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นแล้ว ตนจะติดตาม
อย่างใกล้ชิดว่าท าตามสิ่งที่หาเสียงไว้หรือไม่ และประชาชนพอจะตั้งความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหา 
PM 2.5 ได้หรือไม่ 

“ในช่วงปีใหม่ 2567 นี้ สิ่งที่ประชาชนจากจะได้รับจากท่าน คงไม่ใช่ค าอวยพรหรือค าสัญญาใดๆ แต่สิ่งที่พวกเขา
อยากจะได้คืออากาศบริสุทธิ์ ที่สามารถหายใจได้เด็กๆ ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านได้และพวกเราไม่ต้องยิ้มให้กัน
ภายใต้หน้ากากอนามัย ขอแค่เท่านี้ ท่านพอจะมอบให้ประชาชนเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้หรือไม่” นายภัทรพงษ์ 
กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“สส. ภำคภูมิ“ฝำก กระทรวงทรัพยำกรฯ/มหำดไทย หำทำงแก้ปัญหำลดขั้นตอนกำรขออนุญำต
ใช้พื้นที่ป่ำสุดล่ำช้ำ 

 

“สส. ภำคภูมิ“ฝำก กระทรวงทรัพยำกรฯ/มหำดไทย หำทำงแก้ปัญหำลดขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ป่ำสุด
ล่ำช้ำ ท่ำพื้นที่ทุรกันดำรเสียโอกำสพัฒนำ เพิ่มควำมเหลื่อมล้่ำ ช่องว่ำงในสังคม  

เมื่อวันที่  4 มกราคม 2567 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 วาระแรกว่า ตนขอตั้งข้อสังเกตของการ เข้าถึงการของบประมาณ โดยเฉพาะของ กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขอ ของบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีเงื่อนไข
มากต้องได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ท าให้องค์กรท้องถิ่นไม่สามารถขอได้และไม่รับงบประมาณเป็นเวลาต่อเนื่อง
หลายปีท าให้ขาดโอกาสพัฒนาพ้ืนที่และท าให้ประชาชนเสียโอกาสเกิดความเหลื่อมล้ าในทางสังคมมากยิ่งขึ้น แม้ว่า
ปีนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าปีที่แล้วถึง 14,000 ล้านบาท แต่ยั งติดปัญหา
เรื่องนี้ก็ไม่ท าให้มีการกระจายงบไปยังท้องที่ต่างๆทั่วประเทศไทยได้ 

“ผมขออนุญาตเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณของ อบต. ท้องถิ่นที่เสนอมายังกรมส่งเสริมของท้องถิ่นขอ
อนุญาตยกตัวอย่างจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ป่า 80 % ของพื้นที่ทั้งหมด แต่การของบ โดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ในการท าโครงสร้างพื้นฐาน ท าได้ยากมากเนื่องจากต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เช่น กรมป่าไม้ อุทยาน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้บางท้องถิ่นและหลายแห่ง ไม่สามารถได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการล่าช้าของการอนุญาต ผมไม่ได้โทษท้องถิ่น และไม่ได้
โทษกระทรวงทรัพยากร  

 



“นายภาคภูมิ กล่าว  

นายภาคภูมิ ได้เสนอแนวทางการแก้ ปัญหา โดยที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
สตง.ปปช. พูดคุยกันมอบอ านาจการขออนุญาตให้ส่วนภูมิภาค ใครก็ตามที่ตั้งที่ขึ้นมา โดยไม่ต้องไปถึงกรมป่าไม้ 
ยึดถือความต้องการของประชาชนมากกว่าระเบียบที่ถือไว้  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส านัก
งบประมาณก็ควรจะอนุโลม ยกเว้นการขออนุญาตใช้พื้นที่บางเรื่อง เพื่อการแก้ปัญหาให้เร็วและตรงจุด อีกทั้งยัง
ฝากให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ ทุกวันนี้ส านักต่าง ๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ตามภูมิภาค ไม่มีงบ ไม่มีคน ไม่มีอุปกรณ์ ที่จะออกไปส ารวจ 
การขออนุญาตพ้ืนที่ ต้องอาศัยท้องถิ่นเป็นหลัก 

นายภาคภูมิ ยังกล่าวต่อถึงกระทรวงเกษตรกรและเกษตรกร โดยเฉพาะ กรมชลประทานที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งหมด 81,138 บาทเป็นงบลงทุนที่น าไปพัฒนาระบบชลประทานทั่วประเทศ  ปี 2567 คนตากโชคดี จังหวัดตาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทาน เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอ่างห้วยฉลอม การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ าแม่วัง การวางรากฐานระบบการจัดการน้ าในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก พร้อมทั้งยังฝากให้กรมชลประทาน ส ารวจระบบการจัดการน้ าทั้ง 5 อ าเภอ ฝั่งตะวันตก ของจังหวัดตาก 
ทั้งหมดเพราะทุกปี มีฝนตกชุกในปริมาณมากแต่ไม่สามารถเก็บกัก ไว้ใช้ได้ไหลลงแม่น้ าเมืองไปสู่ประเทศเมียนมาร์
โดยสูญเปล่า  ทุกปี 

ทั้งนี้นายภาคภูมิ ได้กล่าวขอบคุณร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สหกรณ์ ที่ได้มาลง
พื้นที่จังหวัดตาก และได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ภัณฑิล” ซดั คนไร้บ้ำนกว่ำ 5 ล้ำนคน แต่นำยกฯ ที่มำจำกวงกำรอสังหำฯ ไม่พูดถึง 

 

“ภัณฑิล” อภิปรายเดือด คนไร้บ้านกว่า 5 ล้านคน แต่ “เศรษฐา” นายกฯ ที่มาจากวงการอสังหาริมทรัพย์กลับไม่
พูดถึง ด้าน “นพ.วรรณรัตน์” ขอรัฐบาลหนุนงบลงพ้ืนที่ 3 มรดกโลกที่โคราช “ศักดิ์ดา” แนะปลูกป่าแก้ปัญหาภัย
พิบัติที่เกิดซ้ าซาก 

เมื่อเวลา 18.57 น. วันที่ 4 มกราคม 2567 นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย รวมถึงคนไร้
บ้าน ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากวงการอสังหาริมทรัพย์กลับไม่พูดถึง พร้อมแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีที่มีที่
อยู่หลายแหล่ง แต่คนไทยที่ยังไม่มีที่อยู่และเป็นคนไร้บ้านมากถึง 5 ล้านคน ราคาที่อยู่อาศัยก็ขึ้นเร็วกว่าค่าแรงมาก 
ซึ่งงบที่อยู่อาศัยของปี 2567 ไม่เหมือนมีวิกฤติ 

ขณะที่ผลการด าเนินการของหน่วยงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่รับผิดชอบตอบโจทย์หรือไม่ เพราะงบ
กระทรวงกลาโหมยังได้รับมากกว่ามาก อีกทั้งโครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้า ล่าช้า และ
ก่อนจะสร้างใหม่อยากให้สางของเก่าให้ดีก่อน ควรมุ่งเน้นภารกิจหลัก ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และขายออกในส่วนที่
สร้างไว้ให้หมด เพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย และหากให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง บริการการเคหะฯ เชื่อว่าคงไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 



 
ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็ตั้งเป้าชี้วัดไว้น้อยเกินกว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาก ขอให้ช่วยท าภารกิจหลัก
ช่วยผู้มีรายได้น้อยอย่างจริงจัง และต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง ขณะที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แนะว่า
รัฐบาลควรคืนเงินให้ ธอส. และ ธอส. จะได้ปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยจริงๆ พร้อมแนะว่า
ต้องใช้กลไกที่ไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐมากเกินไป ขอเสนออุดหนุน ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า บวกเงื่อนไข
ผ่อนปรน น าที่ดินรัฐหรือเปล่อยให้เอกชนเช่า ออกพันธบัตรเพื่อสังคม ตราสารหนี้ต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพาจาก
ภาครัฐ และรัฐไม่จ าเป็นต้องมาเป็นผู้ประกอบการเอง เพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้า 

 

ต่อมา เวลา 19.17 น. เป็นการอภิปรายของ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าว
ว่าเห็นด้วยที่รัฐบาลมุ่งเน้นขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน และเป็น
ความโชคดีที่ จ.นครราชสีมา ประเทศไทย ยูเนสโกรองรับ 3 พื้นที่เป็นมรดกโลก จึงมีสถานะใหม่เป็นเมือง 3 มรดก
โลกยูเนสโก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณีวิทยา แต่กลับยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังไม่
มีสิ่งอ านวยความสะดวกรับนักท่องเที่ยวในคราวละมากๆ รวมถึงไม่มีการให้งบประมาณในส่วนนี้ในงบประมาณ 
2567 ด้วย จึงขอให้มีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น พร้อมฝากรัฐบาลด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จ เพื่อ
ดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ 

 



จากนั้นเวลา 19.24 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าเห็นด้วยกับร่าง
งบประมาณ 2567 แต่อยากแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อ 
22 ปีที่ผ่านมา สมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการปฏิรูประบบราชการขึ้น เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2545 โดยเพิ่ม 4 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบัน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลคง
เล็งเห็นว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอาจจะมีปัญหา 

 

นายศักดิ์ดา กล่าวต่อไปว่า วันนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากทุกปี เช่น น้ าท่วม , ภัยแล้ง, ฝุ่น PM 2.5 และ ไฟป่า 
รัฐบาลเสียงบประมาณมาตลอดนับ 10 ปี ซึ่งสิ่งที่จะแก้ได้คือการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ แต่กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้งบปลูกป่าเพียง 244 ล้านบาท อีกทั้งยังมีสัตว์ 3 ชนิดที่คุกคามคน คือ ช้างป่า ลิง 
และนกพิราบ แต่กลับมีงบประมาณที่ใช้ด าเนินการเพียงกับช้างป่า พร้อมมองว่าในอีก 10 -20 ปี สัตว์เหล่านี้จะ
คุกคามมนุษย์มากขึ้น 

ขณะที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กลับไม่มีโครงการในปี 2567 การบริหารงบประมาณก็เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ
สุดท้าย จึงอยากฝากให้เห็นความส าคัญ และเชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของนายเศรษฐา จะสามารถบริหาร
งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ โดยจบการอภิปรายในเวลา 19.32 น. 

 

 

 

 

 

 



 

ป.ป.ช.นรำฯลงพื้นทีส่อบท่อนซุงนับร้อยพัดตำมกระแสน้่ำ เบื้องต้นไม่พบเอี่ยวขบวนกำรลอบตัดไม ้

 
ป.ป.ช.นราธิวาสลงพื้นที่สอบทอ่นซุงร้อยต้น ถูกพัดตามกระแสน้ าหวัน่เอี่ยวขบวนการลักลอบตัดไม้ ตรวจสอบเบื้องต้น
พบยังเป็นไม้ที่หักตามธรรมชาติ ไม่ได้ถูกตัด เตรียมสั่งขึ้นบัญชีไม้กว่าร้อยรายการ 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดนราธิวาส โดยนายปกครอง  สุวรรณดารา ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนราธิวาส และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และหน่วยป้องกันรักษาป่า  
ที่ นธ.2 (รือเสาะ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม) กรณีปรากฎข่าวว่ามีท่อนซุงหลายร้อยต้นถูกน้ าป่าพัด
ไหลตามน้ าจากภูเขาเนื่องจากฝนตกหนักจ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1. บริเวณบ้านบระเอ็ง หมู่ที่ 2 ต าบลมะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และจุดที่ 2. บริเวณบ้านอูยิ หมู่ที่ 4 ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ทั้ง 2 จุด พบว่า มีการพังทลายของหน้าดินจากเทือกเขาท าให้หิน ทราย และ
ต้นไม้หลายชนิดจ านวนมากไหลลงมากองทับถมบริเวณด้านล่าง โดยบริเวณจุดที่ 1  พบว่า ฝายกั้นน้ าบ้านบระเอ็ง 
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับความเสียหายจากการถูกทับถม และในพื้นที่บริเวณจุดที่ 2 พบว่า ฝายกั้นน้ าบ้าน
อูยิ ได้รับความเสียหายจากการถูกทับถม เช่นกัน รวมถึงไร่สวนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว 

 



โดยลักษณะไม้ที่ล้มแบบทั้งต้นมีส่วนราก ลักษณะแผลหักตามธรรมชาติ และไม่มีไม้ล้มที่มีลักษณะที่เป็นท่อนซุง 
ที่ถูกตัดโดยเครื่องเลื่อยแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ท าการนับจ านวนไม้ ท าเครื่องหมายและท าบัญชีรายการไม้  
โดยจุดที่ 1 มีไม้จ านวน 102 รายการ และพื้นที่จุดที่ 2 มีไม้จ านวน 73 รายการ ซึ่งจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จ.ชลบุรี นำยทุน-ชำวบ้ำนบุกรุกป่ำสงวนเกือบ 100 ไร่ ข่ำวเช้ำ วันที่ 4 มกรำคม 2567 #NBT2HD 

กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเขาไผ่ จ.ชลบุรี ซึ่งล่าสุดกรมป่าไม้ จับมือกับ ชมรมป่าชุมชน "โกรกหมาตาย" เข้า
ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว หลังพบว่า มีนายทุนและชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางท าการเกษตร ท าลายพื้นที่ป่าเสียหาย โดยได้
มีการแจ้งความด าเนินคดีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 

 

 

 

 

 

 

 


